

1 Tôi sẽ tiếp tục xem xét một chìa khóa tuyệt vời của ngợi khen Chúa mà qua đó tôi chuẩn bị sẵn một ngôi cho  
 2 Đức Chúa Trời trong lòng tôi và qua đó tôi có thể thoát khỏi bất kỳ hoàn cảnh nào mình lâm phải. Chìa khóa  
 3 của sự ngợi khen Đức Chúa Trời giống như một chiếc chìa khóa vạn năng có thể mở được mọi cánh cửa.  
 4 Chẳng phải là tuyệt vời biết bao khi có một chiếc chìa khóa như thế trong tay, nhờ nó mà tôi có thể mở khóa  
 5 chính mình và thoát khỏi khe cửa hẹp hay bất kỳ hoàn cảnh nào mình lâm phải...có thể là những tình huống  
 6 khó khăn...vấn đề khó khăn...những con người khó chịu. Và tại đây tôi có một chiếc chìa khóa vạn năng.  
 7 Nó là gì? Nó là bằng lời ngợi khen của tôi để xây ngôi cho Đức Chúa Trời.

8

9 Việc này không phải là một kỹ thuật. Nếu tôi thử nó giống như một kỹ thuật thì đảm bảo là sẽ thất bại. Kỹ  
 10 thuật là thứ gì đó tôi làm theo với mục đích ích kỷ...tôi muốn có thứ gì đó và tôi nghĩ nếu tôi lặp đi lặp lại  
 11 một số lời kiểu như thần chú hay thuật thần bí thì tôi sẽ có cái mình muốn. Theo cách đó không có tác dụng.  
 12 Vấn đề không phải là những lời nói. Đức Chúa Trời không để tâm đến những lời nói của tôi nếu chúng  
 13 không xuất phát từ tâm lòng. Nó cũng không chỉ là những lời ca tụng. Đó là sự ngợi khen xuất phát từ một  
 14 tâm lòng có đức tin vào Đức Chúa Trời...vào quyền lực tể trị...vào tình yêu hoàn hảo...vào sự khôn ngoan  
 15 vô hạn của Ngài.

16

17 Đức tin chỉ ra rằng tôi tin Đức Chúa Trời là Đấng đầy lòng yêu thương...đầy sự khôn ngoan...đầy quyền  
 18 năng. Và khi tôi tin vào điều ấy, tôi sẽ hát ngợi khen Chúa. Bài trước tôi thấy trong Thi thiên 22:3 sự ngợi  
 19 khen là ngôi Đức Chúa Trời ngự. Nhân tiện thì nội dung Thi thiên 22 là nói về thập tự giá tại đồi Gô-gô-tha.  
 20 Nó bắt đầu bằng những lời sau: “Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi...sao Ngài lia bỏ tôi?” Chúa  
 21 Jê-sus đã nói những lời này khi Ngài bị treo trên thập tự giá. Và sau đó trong câu thứ ba, lời Kinh thánh nói  
 22 Đức Chúa Trời ngự trên ngôi là những lời ngợi khen của dân sự Ngài. Sau đó trong câu 16 nhắc đến tay và  
 23 chân Chúa Jê-sus bị đâm thủng. Rõ ràng đó là thông điệp về thập tự giá...một Thi thiên của thập tự giá. Rồi  
 24 sau đó khi tôi tiếp tục đọc trong câu 21...tại chính nơi chịu đóng đinh Chúa Jê-sus kêu gọi em ruột của Ngài  
 25 tham gia cùng Ngài. Câu 22 nói: “Tôi sẽ rao truyền danh Chúa cho anh em tôi, và ngợi khen Chúa giữa hội  
 26 chúng.” Trong sách Hê-bơ-rơ chương 2 trích dẫn lại câu Kinh thánh này khi nhắc đến Chúa Jê-sus đã ngợi  
 27 khen Chúa Cha. Thật thú vị khi thấy câu Kinh thánh về sự ngợi khen lại ở giữa câu trong Thi thiên nói về  
 28 việc Chúa Jê-sus chịu đóng đinh...tay và chân Ngài bị đâm thủng.

29

30 Hình phạt đóng đinh Chúa Jê-sus chịu là tàn ác nhất từng được thực hiện trên đất này. Chưa bao giờ có một  
 31 tội nào từng được thực hiện bởi bất kỳ con người nào hơn là việc đóng đinh Chúa Jê-sus. Đúng là như thế.  
 32 Và giờ là câu hỏi...đâu là sự kiện tuyệt vời nhất đã xảy ra trên đất này trong 6000 năm lịch sử loài người?  
 33 Câu trả lời lại giống hệt...đó là Chúa Jê-sus Christ chịu đóng đinh. Liệu trên đất này có điều gì xảy ra tuyệt  
 34 vời hơn hình phạt đóng đinh của Chúa Jê-sus? Nếu không có hình phạt ấy thì những tội lỗi của tôi sẽ không  
 35 được tha. Sẽ không có một thông điệp Tin Lành nào ngày nay. Không...chính hình phạt đóng đinh Chúa  
 36 Jê-sus là sự kiện tuyệt vời nhất và như trước đó tôi đã thấy rằng đây là tội lỗi kinh khiếp nhất con người từng  
 37 phạm. Vì thế nó vừa là điều tồi tệ nhất vừa là tuyệt vời nhất. Điều đó cho thấy gì? Điều tồi tệ nhất con người  
 38 có thể gây ra thì Đức Chúa Trời vẫn có thể biến thành điều tuyệt vời nhất. Một khi tôi hiểu được điều này tôi  
 39 sẽ nhận ra rằng bất kể việc người khác có thể gây ra cho tôi không thể tệ như việc đóng đinh Chúa Jê-sus. Và  
 40 nếu Đức Chúa Trời có thể biến điều xấu xa thành điều gì đó tốt lành, vậy thì người ta có thể làm gì với tôi  
 41 mà Đức Chúa Trời lại không thể biến nó thành tốt lành? Tất cả mọi điều đều không bằng hình phạt đóng  
 42 đinh Chúa Jê-sus. Không gì có thể xảy ra cho tôi có thể tồi tệ hơn với Chúa Jê-sus. Và điều tồi tệ nhất ấy mà  
 43 Đức Chúa Trời đã biến thành tuyệt vời nhất. Điều đó dạy tôi điều gì đó về quyền lực của Đức Chúa Trời  
 44 toàn năng. Đó là lý do tôi ngợi khen Chúa. Đó là lý do tại sao ngay giữa Thi thiên 22 – Thi thiên của thập tự  
 45 giá, tôi có thể tìm thấy câu Kinh thánh “tôi sẽ ngợi khen Ngài.”

46

47 Liệu tôi có cảm thấy muốn ngợi khen Đức Chúa Trời khi chịu đóng đinh không? Những tên trộm bị đóng  
 48 đinh trên thập tự giá kể bên Chúa Jê-sus đã làm gì? Chúng cũng bị treo trên thập tự giá. Chúng không ngợi  
 49 khen Đức Chúa Trời. Chúng rủa sả, chửi thề và đay nghiến bàn tay của những binh lính đang đóng đinh  
 50 chúng và phỉ nhổ vào chúng và chúng chẳng vui vẻ chút nào. Bạn có thể tưởng tượng Chúa Jê-sus đã chịu  
 51 đóng đinh như thế nào không? Ngài hẳn đã phải mở bàn tay ra và chịu để cho những người lính đóng  
 52 đinh...đưa chân này vắt lên chân kia để chúng có thể đóng đinh dễ dàng hơn. Ngài hạnh phúc. Vì sao Ngài  
 53 hạnh phúc? Chẳng phải Ngài đau đớn sao? Ồ, Ngài chịu đau đớn. Chắc chắn rồi! Liệu có phải nỗi đau đớn

54 Chúa cảm thấy khi chịu đóng đinh không nhiều giống như nếu tôi có phải chịu hình phạt đó phải không?  
55 Còn nếu không tại sao Chúa lại hạnh phúc? Ngài hạnh phúc vì Ngài đang làm theo ý muốn của Đức Chúa  
56 Cha.

57  
58 Khi tôi làm theo ý muốn của Chúa Cha thì tôi có chịu đau đớn thế nào cũng không thành vấn đề. Tôi vẫn có  
59 thể hạnh phúc. Tôi có thể cảm thấy đau. Chúa Jê-sus cảm thấy đau, nhưng Ngài thấy hạnh phúc. Và đó là lý  
60 do Chúa có thể ngợi khen Đức Chúa Trời khi bị treo trên thập tự giá. Và chuyện đã xảy ra như thế...đây  
61 chính là bí quyết. Kinh thánh nói không chỉ Chúa Jê-sus Christ là Đấng đã bị đóng đinh trên thập tự giá mà  
62 còn ai khác nữa cùng chịu đóng đinh cùng Chúa Jê-sus? Câu trả lời rất nhiều người biết. Tất cả người tin  
63 Ngài biết rằng Chúa Jê-sus chịu chết trên thập tự giá tại đồi Gô-gô-tha. Nhưng nếu tôi hỏi: “Ai cùng chết với  
64 Chúa...cũng trên thập tự giá đó?” thì hầu hết mọi người không biết câu trả lời. Nhưng câu trả lời được tìm  
65 thấy ít nhất ở hai chỗ trong Kinh thánh. Trong chương 6 sách Rô-ma câu 6 nói: “Con người cũ của chúng ta  
66 cùng chịu đóng đinh với Chúa Jê-sus trên thập tự giá.” Và Phao-lô nói trong Ga-la-ti 2:20 rằng điều đó được  
67 áp dụng cho chính ông một cách cá nhân...ông nói: “Tôi cùng chịu đóng đinh với Đấng Christ”...Tôi đã  
68 cùng chịu đóng đinh với Đấng Christ. Vì thế không chỉ có Chúa Jê-sus đã chết trên thập tự giá. Cũng trong  
69 cùng một cách kỳ diệu Đức Chúa Trời là Đấng biết một ngày tôi cũng sẽ dâng cuộc đời mình cho Đấng  
70 Christ...Ngài nắm lấy tôi và đặt tôi vào trong Đấng Christ và tôi cùng chịu đóng đinh với Ngài. Tôi đã đồng  
71 chết với Đấng Christ. Nó không chỉ có nghĩa tội lỗi của tôi được chất lên trên Chúa Jê-sus trên thập tự giá.  
72 Mà chính tôi được chất lên thập tự giá...và bây giờ cùng chịu đóng đinh với Đấng Christ, tôi ngợi khen  
73 Chúa.

74  
75 Nó khác với kiểu ngợi khen và những lời chúc tụng trống rỗng mà đôi khi nhiều người tạo nên...chỉ là  
76 những tiếng ồn và kêu la...là những thứ vô nghĩa. Tại sao tôi nói nó vô nghĩa? Ngợi khen liên quan đến tinh  
77 thần. Tôi không chỉ là bật nó lên trong hai tiếng vào buổi sáng Chủ nhật và tắt nó khi về nhà. Nếu tôi nói:  
78 “Ha-lê-lu-ja...ngợi khen Chúa” vào sáng Chủ nhật trong buổi lễ hội thánh rồi sau đó về nhà la hét vợ con  
79 vào chiều Chủ nhật thì tôi có tinh thần ngợi khen không? Chắc chắn là không! Nó giống thứ gì đó mà tôi bật  
80 lên và tắt đi. Nó không phải là tinh thần ngợi khen. Đó là hình thức. Đó là truyền thống. Và đó là điều mà  
81 nhiều người làm. Nó trống rỗng. Có một câu Kinh thánh trong Cự Ước Đức Chúa Trời nói: “Dân này đến  
82 gần ta với môi miệng nhưng lòng chúng cách xa ta lắm.” Lòng họ tìm kiếm bản thân mình. Vì thế rất dễ để  
83 tôi đến gần với Chúa bằng môi miệng và Chúa không quan tâm đến điều đó. Ngài không quan tâm đến bao  
84 nhiêu lời ngợi khen được cất lên trong sáng Chủ nhật từ nhiều phần khác nhau khắp thế giới.

85  
86 Ngài lắng nghe gì? Ngài lắng nghe những con người có tinh thần ngợi khen...và không chỉ là lời nói. Lời  
87 nói có thể sáo rỗng. Lời nói có thể chỉ là nghi thức. Có rất nhiều người nói yêu Chúa Jê-sus mà trong cùng  
88 một tinh thần giống như Giu-đa Ích-ca-ri-ôt đã hôn Chúa Jê-sus tại vườn Ghết-sê-ma-nê. Giu-đa Ích-ca-ri-ôt  
89 đã hôn Chúa Jê-sus. Chẳng phải đó là dấu hiệu của tình yêu...sự dâng mình...và tình bạn hay sao?  
90 Không...hắn đã phản bội Ngài. Cũng trong cách như thế, rất nhiều người đứng lên trong buổi lễ sáng Chủ  
91 nhật và ngợi khen Chúa: “Ha-lê-lu-ja” nhưng không như thế trong lòng mình. Nếu tôi thật sự muốn sự ngợi  
92 khen đến với lòng của mình thì tôi phải bị đóng đinh cùng với Đấng Christ. Tôi phải nói: “Lạy Chúa, con  
93 chết với bản thân mình.”

94  
95 Tại đây trong một Thi thiên khác cũng là một Thi thiên của thập tự giá và nó xác chứng những gì tôi đã học.  
96 Lời Chúa có quyền năng và vì thế tôi cần phải trở lại với Lời Chúa nhiều lần. Lời của con người không  
97 quyền năng như lời Chúa. Trong Thi thiên 118, nếu tôi đọc từ câu 11-14 thì câu Kinh thánh như sau: “...họ  
98 vây tôi khác nào đàn ong... Tôi hủy diệt chúng nó nhân danh Đức Giê-hô-va.” Đây là một Thi thiên của thập  
99 tự giá. Và trong câu 22 nói: “...Hòn Đá mà thợ xây loại ra, đã trở nên đá đầu góc nhà.” Đây là lời Chúa  
100 Jê-sus đã trích dẫn trong các sách Tin Lành. Tôi đọc được lời này trong Ma-thi-ơ chương 21 câu 41 và Mác  
101 12:10-11. Đó là lời Chúa Jê-sus trích dẫn liên hệ với chính Ngài. Những người thợ xây đã loại viên đá khi  
102 nào? Đó là trên thập tự giá. Họ nói: “Chúng ta không muốn hắn cai trị trên chúng ta...chúng ta không muốn  
103 người này cai trị trên chúng ta. Hãy đóng đinh hắn.” Và họ đã khước từ Chúa. Nhưng tại lúc bị treo trên thập  
104 tự giá, chịu đóng đinh...Chúa nói trong câu 28: “Chúa là Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa; Chúa là  
105 Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ tôn cao Chúa.” Liệu ngày Chúa Jê-sus chịu đóng đinh có phải ngày do Đức Chúa  
106 Trời tạo nên hay không? Khi tôi nói: “Đây là ngày mà Chúa đã dựng nên” có nghĩa khi tôi được thăng

107 chức...hay nhận lương cao hơn...hay khi tôi kết hôn hay có một căn nhà tốt hơn...hay có lợi ích gì đó trên  
108 đất này thì rất dễ để nói: “Đây là ngày do Chúa đã dựng nên.” Nhưng để nói: “Đây là ngày do Chúa đã dựng  
109 nên” khi có ai đó đóng đinh tôi thì điều đó đòi hỏi phải có đức tin. Đây là ngày Chúa đã tạo nên? Liệu có  
110 ngày nào trong năm mà Chúa không dựng nên hay không? Mỗi một ngày đều do Chúa dựng nên. Ma quỷ  
111 không làm nên ngày nào cả. Và nếu đây là ngày Chúa đã dựng nên thì tôi cần phải vui mừng và hân hoan  
112 trong ngày đó...dù tôi có được món quà to hay dù tôi chịu đóng đinh. Nó cũng không tạo nên khác biệt...bởi  
113 vì tôi tin vào sự tể trị của Đức Chúa Trời.

114  
115 Và vì thế tôi tìm thấy cả trong hai Thi thiên này...Thi thiên 22 và Thi thiên 118 chân lý lớn lao này...đó là  
116 chỉ khi tôi sẵn sàng chết với chính sự sống của mình...chỉ khi tôi sẵn sàng chết với bản thân – là việc luôn  
117 tìm lợi cho riêng mình, thì khi ấy tôi mới có thể bước vào tinh thần ngợi khen. Và sau đó lời ngợi khen của  
118 tôi lên Chúa vào sáng Chủ nhật mới có ý nghĩa. Nó sẽ xuất phát từ lòng tôi. Và tôi sẽ không phải sống hai  
119 cuộc đời khi tôi là một người thánh khiết vào sáng Chủ nhật còn chiều Chủ nhật thì giống như ma quỷ.  
120 Không. Tôi luôn có thể là một con người chân thật.

121  
122 Vì thế không chỉ có đức tin mới kết nối cùng sự ngợi khen Chúa. Chịu đóng đinh cùng với Đấng Christ cũng  
123 kết nối cùng sự ngợi khen Đức Chúa Trời. Tôi đang cố gắng đặt một nền móng tốt để cuộc sống ngợi khen  
124 Chúa của tôi sẽ được đặt trên một nền móng vững chắc.